

เซนต์เทค ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อ่อนน้ด จ.สงขลา ผลักดันสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน และการจับปูม้าด้วย “ลอบดักปู” หวังสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม



“ที่ผ่านมา เราตระหนักว่า ปัญหาปริมาณปูม้าที่ลดลงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งการจับปูม้าตลอดทั้งปี ที่มากเกินไปกว่าอัตรา
กำลังผลิตตามธรรมชาติ รวมถึงการจับปูม้าเพศเมีย มีไข่นอกกระดองมาขาย และการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะ
สม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่าง “ปู
ม้า” ที่ส่งผลทำให้ชาวประมงมีรายได้ลดลง”

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ลวดนวัตกรรมใหม่ มาตรฐานญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “เซนต์เทค”
(SENTEC) ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อ่อนน้ด ตำบลเขาแดง อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา พ
ร่วมสื่อมวลชนร่วมฟังบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนชาวประมง เกี่ยวกับการทำประมงและการใช้
อุปกรณ์จับปูม้า ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อต่อยอดแนวคิดการมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน
และสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อ่อนน้ด ชุมชนประมง
ต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน รวมถึงชมการวางลอบและเก็บลอบปู และร่วมทำกิจกรรม
ปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

คุณยุทธชัย เตชะวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลยุทธ์การตลาด กล่าวว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย “ล
วดเซนต์เทค” สำหรับผลิตเครื่องมือประมงประเภทลอบดักปู ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงไทย จึงได้ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ป.ทรัพย์อ่อนน้ด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการสนับสนุนและรณรงค์การทำประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ

การใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสม ไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล และมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
ของกรมประมง

บริษัทฯ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ “ลอบดักปลูวดเซนเทค” ที่ผ่านการทดสอบ ISO 9277 และถูกพัฒนาและออกแบบมา
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ การลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สำหรับอุปกรณ์จับสัตว์
น้ำประเภทลอบดักปู ให้กับกลุ่มเกษตรกรประมง และชาวประมงเรือ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อ
นำไปทดลองใช้และทดสอบคุณภาพการใช้งานจริง ซึ่งลอบดักปลูวดเซนเทค สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาและ
ประโยชน์โดยตรงต่อชาวประมง ทั้งด้าน ความคุ้มค่า ความทนทาน สามารถป้องกันการสึกกร่อนและ เกิดสนิมเมื่อ
ใช้งานในน้ำทะเลนาน กว่า 3 ปี ที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้กว่า 2-6 เท่า และยังคงความสมดุลทาง
ทะเลให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ การสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลเขาแดง อำเภอสิงหนคร
จ.สงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ เพื่อยืนยันพันธสัญญาและความร่วมมือของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับเกษตรกรประมง ที่นำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน คุณยุทธชัย กล่าวเพิ่มเติม

ชำนาญ มานิล ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูม้า กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ ระบุว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ป.ทรัพย์อนันต์ เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกประมาณ 200 คน ที่ประกอบอาชีพประมงในอำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะทำประมงในทะเลบริเวณแอ่งกระทะในเขตอำเภอสิงหนคร และอำเภอระโนด

ต่อมาชาวบ้านใน อ.สิงหนคร มีชาวประมงเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะที่ปริมาณสัตว์ทะเล โดยเฉพาะปูทะเลมีปริมาณที่ลดลง
โดยก่อนหน้านี้ มีการใช้อวน ซึ่งทำลายธรรมชาติก่อนมาใช้ลอบดักปูม้า และต้องซื้อเองก่อนแต่งลวด มีค่าใช้จ่าย
เยอะกว่า จะเสร็จ ทางกลุ่ม จึงได้ริเริ่มหาทางที่จะเพิ่มปริมาณปูทะเล โดยการรวมกลุ่มกันขอบริจาคปูไข่นอก
กระดองจากสมาชิกเพื่อทำการเพาะพันธุ์ลูกปู ในระยะแรกยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทำได้เพียงการ
ปล่อยแม่ปูไข่ที่จับได้ลงทะเลเท่านั้น วิถีชีวิตของชาวบ้านก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีความรู้ว่าจะสามารถเพาะขยายพันธุ์เอง
ได้ จนมาได้ความรู้ ได้เห็นวิธีการจากเรา ทำให้โครงการนี้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง และประสบความสำเร็จสามารถ
เพาะพันธุ์ปูม้าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้มากกว่าปีละ 150 ล้านตัว นอกจากนี้ลูกปูที่เพาะได้จะถูกปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติเท่านั้น ไม่ขายให้ไปเพาะเลี้ยงต่อ

ปัจจุบัน ทางกลุ่มฯ มีการบริหารจัดการในลักษณะ “สหกรณ์และธนาคารปูม้า” ใช้เทคนิคการเพาะปูม้าเพื่อผลผลิต
แบบคุณภาพ การจัดการธนาคารปูม้าและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
ทำประมงปูม้าอย่างมีความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมอุปกรณ์จับปูม้าที่มีอายุการใช้งานยืนยาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จับปูม้าด้วยนวัตกรรมลวดเซนเทค มาทดลองใช้เปรียบเทียบกับลวดธรรมดา
หลังจากใช้ไปแล้วปีกว่าลวดยังไม่ขึ้นสนิม ปกติลวดธรรมดาที่ใช้อยู่ 9 เดือนก็เริ่มขึ้นสนิมแล้ว ทางกลุ่มฯ จึงได้เริ่ม

เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์จับปูม้าที่ทำจากลวดเชนเทค ระยะแรกอาจจะลงทุนเยอะหน่อย แต่การใช้งานในระยะยาวคุ้มค่ากว่า ประหยัด เพราะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เพราะปกติเปลี่ยนปีละครั้ง แต่ที่อยู่ได้นานกว่า 2 ปี และมีความแข็งแรง ทนทานต่อน้ำเค็ม และเครื่องจักรกล

สุวรรณ อินหมั่น วัย 46 ปี ชาวประมงในชุมชนตำบลหัวเขา ผู้มีประสบการณ์ทำประมงจับปูม้ามากกว่า 6 ปี บอกว่า เดิมทีชาวบ้านจะใช้ฉนวนในการจับปู เพราะแต่ก่อนยังไม่มีเครื่องมือนักจับปูที่หลากหลายเหมือนอย่างทุกวันนี้ แต่หลังจากมีกฎหมายห้ามใช้ฉนวนเป็นเครื่องมือในการจับปู รวมถึงมีการรณรงค์ให้ชาวประมงในชุมชนเลิกใช้ฉนวน เพราะไปทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรในทะเล ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ลวดจับปูแทน แต่ใช้ได้ไม่ถึงปีก็ต้องเปลี่ยน เพราะวัสดุมันไม่แข็งแรง พอสนิมเกาะ ก็เริ่มพังแตกหัก ไม่ค่อยทน จนกระทั่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป. ทรัพย์อนันต์ แนะนำให้ลองเอาลวดจับปูลวดเชนเทคไปลองใช้ ปรากฏว่าดี ใช้มาปีกว่าแล้วก็ยังแข็งแรง ไม่ขึ้นสนิมอีกอย่างไม่ต้องเสียเวลาแต่งลวด ผูกตาข่ายบ่อยๆ ปัจจุบันมีเรือทั้งหมด 3 ลำ ก็ใช้ลวดจับปูเชนเทค โดยลำหนึ่งประมาณ 3,800 อัน โดยส่วนตัวคิดว่าจ่ายแพงกว่าหน่อย แต่ใช้ได้ในระยะยาวกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนทุกปี หรือบางที 8 เดือนก็ต้องเปลี่ยนแล้ว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงไปได้ และยังช่วยลดปัญหาขยะของชุมชนด้วย